



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด (กรอบข่าว) ฉบับประจำวันที ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๒๓

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ตุลย์ ณ ราชดำเนิน
tulacom@gmail.com

วันนี้กระแสสังคมในแทบทุกมุมโลกต่างวิพากษ์วิจารณ์และพากันจับตาถึงปฏิทินมายาของชนเผ่าโบราณแห่งอาณาจักรมายา ที่ระบุถึงวันสุดท้ายของพวกเขา ตรงกับตามปฏิทินสากลวันที่ 21 เดือนธันวาคม ค.ศ.2012 หรือ 21/12/2012 (พ.ศ.2555) โลกจะถึงคราจุดสิ้นสุดตอกย้ำด้วยความเชื่อที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งทางโหราศาสตร์ ผสมผสานกับการทำนายของนออสตราดามุส รวมไปถึงผู้หยั่งรู่มองเห็นอนาคตด้วยญาณและผู้ที่สามารถติดต่อกับกับมนุษย์ต่างดาวที่มี คำเตือนมาถึงก่อนหน้านี้ แม้แต่พระทิเบตยังเขียนบทความตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ยืนยันว่าโลกจะถึงจุดจบจริงๆ ยิ่งสังเกตเห็นผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่โหมกระหน่ำมนุษยชาติในแทบทุกมุมโลกทั้ง

ก่อนหน้าและในขณะนี้ พอจะบอกได้ว่ากลางอะไรหลายอย่างที่เราควรศึกษาและพิจารณาถึงข้อเท็จจริง เตรียมรับมืออย่างมีสติ

ประกาศจากองค์การ NASA ระบุ วันที่ว่านี้ แกนโลกจะพลิกกลับขั้ว คือ ขั้วโลกเหนือจะมาอยู่ที่ขั้วโลกใต้ทำให้ช่วงเวลานั้นโลกไม่มีสนามพลังแม่เหล็กในการป้องกันรังสีต่างๆ ผ่านเข้ามาส่งผลให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดปกติ ระบบภูมิคุ้มกันโรคในมนุษย์และสัตว์อ่อนแอ เปลือกโลกเกิดการเคลื่อนที่ ทำให้แผ่นดินไหว

เก็บข้อคิดเรื่องวันสิ้นโลกของ **ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา** ประธานโครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ มาฝากที่ว่าล้วนเกิดจากกระแสความกลัวที่มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์กลัวสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่คาดเดาหรือสิ่งที่ยังไม่เกิด เพราะมนุษย์ชอบความสุขสบาย ความ

มั่นคง และต้องการความปลอดภัยในชีวิต เมื่อมีกระแสข่าวโลกจะแตกจึงทำให้มนุษย์รู้สึกตัวเองกำลังจะสูญเสียสิ่งดังกล่าว ประกอบกับข่าวสารที่โหมกระหน่ำทุกวันก็ยิ่งทำให้คนเรายิ่งวิตกกังวลมากขึ้นๆ คนที่นำเสนอข้อมูลก็หยิบเอามาเล่นกับความกลัวของมนุษย์ สร้างกระแสข่าวคู่ไปกับความกลัว คนที่ตื่นกลัวตื่นตูมและเชื่อในข่าวลือโดยนำไปเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากทั่วมุมโลก คนก็ยิ่งเชื่อมากขึ้นๆ

ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา ยังบอกด้วยว่า ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์วันสิ้นโลกหรือไม่ คนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย เรากำหนดความตายไม่ได้ว่าจะตายวันไหน เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ทำอย่างไรถึงจะทำให้เรามีสติได้ทุกช่วงเวลาโดยอยู่กับปัจจุบันให้ได้ และจงทำทุกอย่างในวินาทีนี้ให้ดี



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับประจำวันที ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๒๓

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ที่สุด ไม่ต่างคา ไม่เคืองแค้น ทุก
อย่างก็จะไปร่งเบาและพร้อมจะ
รับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
แน่นอน